

บทความ

เรื่อง รัฐบาล มุ่งมั่น ตั้งใจ ดำเนินการตามแผนโรดแมปและเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ.....ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) นับตั้งแต่คณะรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ ก็ได้ประกาศกำหนดโรดแมปเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นแผนปฏิรูปประเทศ และได้ดำเนินการบริหารพัฒนาประเทศตามโรดแมปที่ประกาศจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผลงานเด่นๆ ที่ประชาชนคนไทยสามารถรับรู้ได้ เช่น **เรื่องแรก** เรื่องความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่มีการชุมนุม ไม่มีการเดินขบวน ไม่มีวิหุฑู ทิวีสื่อมวลชนที่ออกมายุยงปลุกปั่นให้คนทะเลาะกัน ไม่มีการแตกแยกแบ่งสีแบ่งจังหวัด ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความสุขกับเรื่องนี้มาก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเลยละ (ครับ/ค่ะ)

เรื่องที่สอง เรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจับกุม ดำเนินคดี ปลดออกไล่ออก ทำให้ทั้งข้าราชการและฝ่ายการเมืองหยุดการทุจริต ยับยั้งความเสียหายให้กับประเทศได้เป็นจำนวนมาก **เรื่องที่สาม** เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและเรียกคืนผืนป่ากลับคืนให้กับแผ่นดินเป็นจำนวนมาก นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่ง **เรื่องที่สี่** การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามมาเฟีย มือปืน เจ้าพ่อ การรุกล้ำที่สาธารณะ ทำการรื้อถอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด **เรื่องที่ห้า** จัดการวางระเบียบและการเข้าถึงการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนต่างๆ **เรื่องที่หก** การดำเนินการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์จนสามารถได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศ **เรื่องที่เจ็ด** เรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ปราศจากการทุจริตทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก เตรียมขจัดคนชั่วคนเลวให้ออกไปจากเวทีทางการเมือง ปราบโกง และเตรียมจัดการให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งจะทำให้ได้นักการเมืองที่ดีมาบริหารประเทศ เป็นต้น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) โรดแมปตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศนั้นอย่างที่เราได้ทราบกันมี ๓ ระยะ ได้แก่ **ระยะที่ ๑** คือ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อให้ประเทศกลับสู่ความสงบเรียบร้อย จนถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและการจัดตั้งรัฐบาล **ระยะที่ ๒** คือ การจัดตั้งรัฐบาลตั้งนายกรัฐมนตรี ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างรัฐธรรมนูญ และดำเนินการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ **ระยะที่ ๓** คือมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการเลือกตั้ง และมีการจัดตั้งรัฐบาล(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ณ ปัจจุบันนี้ โรดแมปยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ขั้นตอนมีดังนี้ **ขั้นที่ ๑** นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วทูลเกล้าฯ

ถวายภายใน ๓๐ วัน เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย **ขั้นที่ ๒** ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. จัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก ๑๐ ฉบับ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ฉบับที่ ๑ - ๔ เป็น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้แก่ **พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง** ถ้าไม่มีกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับนี้ ก็ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วนฉบับที่ ๕ - ๑๐ เป็นกฎหมายที่จะกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ ได้แก่ **พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และสุดท้ายคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ** การจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๑๐ ฉบับ ต้องให้เสร็จภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญถูกประกาศใช้ เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) **ขั้นที่ ๓** สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะใช้เวลาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วัน **ขั้นที่ ๔** คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ดำเนินการจัดทำการเลือกตั้ง ภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ซึ่งกระบวนการทุกอย่างก็ได้ดำเนินการไปตามโรดแมปที่ได้วางเอาไว้ **อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ก็คือ การจัดทำกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ หรือ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ** ภายใน ๑๒๐ วัน หรือ ๔ เดือน และให้เริ่มดำเนินการตามแผนภายใน ๑ ปี (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับกรอบการปฏิรูปนั้น ร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้กว้าง ๆ หลายประเด็น เช่น **ด้านการเมือง** ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กิจกรรมของพรรคการเมืองเปิดเผยและตรวจสอบได้ ให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี **ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน** ให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง **ด้านกฎหมาย** ให้ปฏิรูปการสอนกฎหมายให้มีจริยธรรม ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน **ด้านกระบวนการยุติธรรม** ให้กำหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน สร้างวัฒนธรรมให้บริการประชาชนสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงภาระหน้าที่ของตำรวจ **ด้านการศึกษา** ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด **ด้านเศรษฐกิจ** เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย ปรับปรุงระบบภาษีให้เป็นธรรม เสริมสร้างระบบสหกรณ์ **ด้านอื่น ๆ** เช่น ให้มีระบบจัดการน้ำที่มี

ประสิทธิภาพ ให้กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีคณะกรรมการย่อย ๔ คณะ คือ คณะกรรมการด้านการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์, คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการเตรียมการสร้างสามัคคีปรองดอง ซึ่งมีการปฏิรูป ประดองและ ยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด จะมีผล กับการปฏิรูป ประดองและ ยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น สามารถขับเคลื่อนไปตามนโยบายได้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัย มาตรา ๔๔ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดอง ในระหว่างรอรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ เพื่อเตรียมการไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวอันจะทำให้ประชาชนทราบถึงเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ก็จะมอบให้รัฐบาลรับไปดำเนินการในระยะต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความตั้งใจในการบริหารประเทศและยังคงยึดมั่นในกรอบของโรดแมปอย่างเต็มที่ตามที่ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศไว้ แสดงให้เราได้รับรู้ และเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า “โรดแมป” บนพื้นฐานของความจริง ไม่ผ่านการบิดเบือนหรือนำเสนอเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างกระแสโจมตีเพื่อมุ่งหวังผลจากความไม่เข้าใจ นำไปสู่ประเด็นของความขัดแย้ง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผู้จัดอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเชื่อมั่น ให้กำลังใจ และร่วมมือกันสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้นำพาประเทศของเรา ไปสู่การปฏิรูปและก่อเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)
